



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 3 กันยายน 2560

เรื่อง	สื่อ
1. พุ่ม2หมื่นล้านปรับรูปแบบทำนา	เดลินิวส์
2. ชาวบ้านสระแก้วร้องถอนไฟฟ้า-ประปา'หลังนายกฯกลับ'ฉัตรชัย'ปิดจัดฉากแจกสปก.	กรุงเทพธุรกิจ
3. คอลัมน์ บก.ฟอรั่ม	มติชน
4. ภาพข่าว: คอลัมน์ ฐานโซไซตี: มหัทศจรรย์ใหม่ไทย	ฐานเศรษฐกิจ
5. ภาพข่าว: สนับสนุน	มติชน
6. ได้ตัวแล้ว!ไอ้เช็กเก็ต'หมดแรงหนีล่า2วัน!สิ้นฤทธิ์คาชุนน้ำ	ข่าวสด
7. ผักชีบาน-ผู้ว่าฯรุดขอโทษลั่นเร่งปักเสาไฟ-วางท่อน้ำ...	มติชน

ทุ่ม2หมื่นล้านปรับรูปแบบทำนา

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมการข้าว ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา และสำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย จ.นครราชสีมา จัดเวทีเรียนรู้การผลิตข้าวจีเอพี ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 60 เพื่ออบรมการเพาะปลูกข้าวคุณภาพปลอดภัย และกระบวนการผลิตลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต อบรมให้เกษตรกรทำปุ๋ยใช้เองจากวัสดุจากธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีการสาธิตวิธีใช้อากาศยานทางการเกษตร หรือโดรนขนาดใหญ่ บินฉีดพ่นปุ๋ยยาชีวภาพ สามารถประหยัดต้นทุนและเวลา รวมค่าสารชีวภาพได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากใช้เวลาเพียง 2 นาที ต่อ 1 ไร่ มีต้นทุนเฉลี่ยไร่ละ 200 บาท และสาธิตการใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ ที่สามารถลดการใช้พันธุ์ข้าวลงได้ 3 เท่า โดยมีชาวนาสมาชิกมาแปลงใหญ่ กว่า 100 ราย เข้าร่วมอบรม

นางจุลฉวี ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กล่าวว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.เกษตรฯ เร่งทุกหน่วยงานขับเคลื่อนนโยบายเกษตรแปลงใหญ่ โดยมีจุดประสงค์ให้ชาวนาทำนาแบบประณีต และเกษตรด้านอื่น ๆ ด้วยการรวมกลุ่มทำเกษตรสมัยใหม่ ใช้เมล็ดพันธุ์ และพื้นที่ที่เหมาะสม โดยก่อนหน้านี้ เกษตรกรเคยชินกับวิธีหว่านดั้งเดิม แต่จะปรับมาใช้เครื่องหยอดข้าวแห้ง สภาพนาที่เดิม มีข้อดีใช้เมล็ดพันธุ์ลดลง 3 เท่า จากเดิมใช้เมล็ดพันธุ์ไร่ละ 30 กก.เหลือเพียง 10 กก. ซึ่งกรมการข้าว ได้มาร้องจัดซื้อเครื่องหยอดข้าว 1,000 ชุด ราคาชุดละ 50,000 บาท เพื่อให้ชุมชน 1,000 ชุมชน ยืมไปใช้เพื่อเป็นต้นแบบตัวอย่าง เพื่อเป็นโมเดลให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ทำเครื่องจักรใช้เองได้ จะส่งผลดีในภาคอีสาน ปรับโฉมใหม่ในการทำนานิยมใช้กันมาก เมื่อดันข้าวเป็นแถวเรียงตรง จะยังทนทานต่อโรค มีช่องระบายอากาศ ลดปุ๋ยาลงได้ 60-80% ลดต้นทุนลงได้ประมาณ 300-400 บาท ต่อไร่

“กรม.ได้อนุมัติกรอบงบกว่า 2 หมื่นล้านบาทในการพัฒนา พร้อมตั้งเป้าขยายนาแปลงใหญ่ให้ได้ 18,800 แปลง หรือ 19-20 ล้านไร่ ใน 72 จังหวัด ภายใน 5 ปี เพื่อให้ได้ผลผลิตข้าวคุณภาพ 12 ล้านตันต่อปี จะเป็นข้าวได้มาตรฐานจีเอพี ข้าวปลอดภัย ไม่มีสารปนเปื้อน เพื่อยกระดับให้ข้าวไทย เหมือนข้าวเวียดนาม อินเดีย ที่ผลิตข้าวคุณภาพต่ำ โดยการทำนาแปลงใหญ่ในปี 60 นี้ สามารถพัฒนาสำเร็จเป็นรูปธรรมไปแล้วประมาณ 381 แปลง โดยในปีนี้ตั้งเป้าให้ได้ 1,175 แปลง ในพื้นที่ 1.7 ล้านไร่ และเกษตรกรสมาชิก 1.2 แสนคน ส่วนในปี 61 นั้น มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 611 แปลง กำลังรับสมัครเพิ่มเติม โดยภาครัฐจะดูแลตลาดให้ได้ราคาเป็นธรรม ชาวนามีกำไรอย่างต่ำ 30%” นางจุลฉวี กล่าว

นางจุลฉวี กล่าวอีกว่า โครงการนาแปลงใหญ่ มาพลิกวิถีชาวนาทำตามเคยชิน ไม่มีการจัดการที่ดี อยู่กับความเสี่ยงเพราะใช้สารเคมีมาก มีชาวนาเข้าโครงการลดสารเคมีได้จริง บางแห่งไม่ใช้เลย ประหยัดค่าปุ๋ยาลงได้ 400 บาท ต่อไร่ ซึ่งหากทำนาแปลงใหญ่ได้ 20 ล้านไร่ ก็จะลดการเสียเมล็ดเงินได้มหาศาล เพราะไม่ต้องสั่งปุ๋ยจากต่างประเทศ หลังเก็บเกี่ยวชาวนาจะมาร่วมวางแผนร่วมกันทำอะไรต่อ เพื่อให้มีรายได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี ต่อไปอาชีพชาวนาจะเป็นมืออาชีพ เป็นชาวนายุค 4.0 ทำนาได้ดี มีใบรับรองจีเอพี มีโครงการต่อยอดเชื่อมโยงทางตลาดข้าวจีเอพี กับข้าวอินทรีย์ โดยกระทรวงเกษตรฯ อนุมัติมาแล้ว ในปี 61 จะเข้าสู่ระบบการรับรองแปลงจีเอพี แปลงอินทรีย์ ซึ่งจะส่งเสริมอนาคตชาวนามีความเข้มแข็งชัดเจนมากขึ้น

นางจุลฉวี กล่าวด้วยว่า หากทำได้ตามโครงการก็จะสอดคล้องกับความต้องการ ที่ตั้งเป้าผลผลิตข้าวเปลือกให้ได้ 28 ล้านตันต่อปี เมื่อสีเป็นข้าวสารแล้วจะเหลือประมาณ 20 ล้านตัน ใช้ส่งออก 10 ล้านตัน และบริโภคในประเทศ 10 ล้านตันข้าวสาร นอกจากนี้จะหาช่องทางนวัตกรรมใหม่ ๆ ใน 5-10 ปีข้างหน้า เพื่อวิจัยพันธุ์ข้าว ให้มีคุณสมบัติต่อยอดอุตสาหกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวเหมาะสม เพื่อป้องกันล้นตลาด ซึ่งจากการสำรวจพบว่า มีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 65-66 ล้านไร่ แต่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าวไม่เกิน 56 ล้านไร่ ส่วนอีก 10 ล้านไร่นั้น จะปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด ไร่สวนผสม ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่.

ชาวบ้านสระแก้วร้องถอนไฟฟ้า-ประปา'หลังนายกฯกลับ' 'ฉัตรชัย'ปิดจัดฉกแจกสปก.

“ประยุทธ์”สั่งเตรียมการ แต่พอดี เกรงชาวบ้าน เสียความรู้สึก

กรุงเทพธุรกิจ ● “ชาวบ้านสระแก้ว” ร้องรัฐจัดฉก รื้อถอน“เสาไฟฟ้า-ระบบประปา”กลับ หลังภารกิจนายกฯแจกที่ดินทำกิน “ฉัตรชัย”อ้างแค่มาสาธิต หวั่นเกิดความเสียหาย ระบบสั่งการให้ดูแลชาวบ้านแล้ว ด้าน“ประยุทธ์”สั่งครวหาให้เตรียมเท่าที่จำเป็น หวั่นประชาชนเข้าใจผิด-เสียความรู้สึก

จากกรณีที่มีชาวบ้านหมู่ 14 ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เข้าร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวว่าก่อนหน้าที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปมอบหนังสืออนุญาตให้สถาบันเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตที่ของ ส.ป.ก. เมื่อวันที่ 28 ส.ค.2560 นั้น ได้มีการสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน พร้อมกับติดตั้งระบบไฟฟ้าและน้ำประปา แต่หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับ เสาไฟฟ้าถูกรื้อถอน และระบบประปาถูกตัดขาด



สร.สรเสรีญ แก้วกำเนิด

ล่าสุด พล.ท.สรเสรีญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวอาจเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้ร้องเรียน ซึ่งไม่ถือว่าผิดหรือถูก แต่เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องชี้แจงอธิบายความให้เกิดความกระจ่าง

พล.ท.สรเสรีญ กล่าวว่า ทางจังหวัดสระแก้วรายงานมาว่าขณะนี้พื้นที่จัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. ม.14 ต.หนองม่วง ยังไม่มีการขยายเขตไฟฟ้าและประปาเข้าไปในพื้นที่ เนื่องจากยังไม่มีประชาชนหรือเกษตรกรตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัย กรณีที่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันที่นายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่นั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอรัญประเทศได้ปักเสาไฟฟ้าและพาดสายไฟฟ้าชั่วคราว พร้อมทั้งนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่ไปติดตั้ง

อ่านต่อหน้า 4

ต่อจากหน้า 1

ฉัตรชัย

ส่วนระบบน้ำที่นำมาใช้เป็นเพียงการต่อท่อลงในแปลงเกษตรเพื่อสาธิตให้เห็นถึงต้นแบบการดำรงชีวิตของเกษตรกรที่เหมาะสมว่าควรเป็นเช่นไร

นายกฯสั่งเตรียมการเท่าที่จำเป็น

สำหรับกรณีวัวประจักษ์รัฐขาดน้ำกินนั้น สำนักงานปลัดศ.จ.สระแก้ว ยืนยันว่า วัวประจักษ์รัฐทุกตัวได้รับการดูแลเป็นอย่างดีทั้งในเรื่องอาหารและน้ำ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้นำคณะเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ นายอำเภอโคกสูง นายอ.บต.หนองม่วง กำนัน ต.หนองม่วง ไปพบชาวบ้าน เกษตรกร และผู้สื่อข่าว ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจแล้ว

“พล.อ.ประยุทธ์มีความห่วงใยทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และความรู้สึกของพี่น้องประชาชนจึงได้กำชับว่า ในโอกาสต่อไป ขอให้เจ้าหน้าที่เตรียมการเท่าที่จำเป็น และดำเนินการด้วยความระมัดระวัง หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือกระทบความรู้สึกของประชาชน ก็จะต้องชี้แจงทำความเข้าใจด้วยความรัดกุม ทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน เพราะการทำงานจริงมีการบูรณาการ ของหลายหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะ

เช่นเดียวกันนี้อีก” พล.ท.สรเสรีญ กล่าว “ฉัตรชัย”แจงแค่เป็นการสาธิต

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้สั่งการด่วนให้นายสมปอง อินทอง เลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เดินทางไปต.หนองม่วง โดยเร็วที่สุด เพื่อแก้ปัญหาเกษตรกรขาดไฟฟ้าและน้ำกินน้ำใช้ หลังจากเมื่อวันที่ 28 ส.ค. นายกรัฐมนตรีได้มอบหนังสืออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

“วันที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปนั้น บ้านในโครงการมีไฟฟ้าและน้ำแล้ว แต่เมื่อนายกรัฐมนตรีกลับเสาไฟฟ้าและท่อน้ำถูกย้ายออกไป ทำให้ชาวบ้านไม่มีไฟฟ้าและน้ำกินน้ำใช้ รวมถึงน้ำทำการเกษตร”

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่าหน่วยงานต่างๆ ต้องการจะสาธิตแนวทางการพัฒนาพื้นที่ ส.ป.ก. ในอนาคต เมื่อจบงานจึงเก็บของบางส่วนกลับ เพราะเกรงจะเสียหาย รวมทั้งจัดระเบียบและกฎหมาย ระบบไฟฟ้าที่นำมาติดตั้งในบ้านสาธิตนั้น เกษตรกรจะขอรับบริการได้เมื่อมีทะเบียนบ้าน ส่วนระบบน้ำเป็นน้ำบาดาลจะใช้ได้เมื่อมีกระแสไฟฟ้า ซึ่งชลประทานจังหวัดสระแก้วได้จัดรถน้ำให้เพียงพอสำหรับกินใช้ รวมถึงเลี้ยงโคและพืชที่เพาะปลูกไปแล้ว

ผู้ว่าฯชี้ขอเยี่ยมระบบไฟฟ้ามา

ขณะที่ นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า กรณีร้องเรียนเป็นข้อเท็จจริงตามกฎหมายประเทศ แต่ก็ไม่ได้มีการสอบถามหรือขอข้อมูลว่าสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไร

ทั้งนี้ หลังโครงการเป็นการคัดเลือกเกษตรกรลงแปลงเสร็จ ซึ่งยังไม่สามารถขยายเขตไฟฟ้าถาวรเข้าไปในโครงการได้ แต่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในวันเปิดโครงการที่ประชุมจึงมอบหมายให้การไฟฟ้าสาขาอรัญประเทศ ดำเนินการเตรียมความพร้อมที่ได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านว่า จะเป็นการ

ต่อชั่วคราว หลังจากนั้นก็จะมีการรื้อถอนออกไป แต่ไม่ได้มีการเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบ โดยไปขอยืมมา เมื่อแล้วเสร็จก็จำเป็นต้องรื้อถอนกลับคืนไป

ชาวบ้านระบุงบพร้อมอดทนรอ

นางวันเพ็ญ เทียมโสม อายุ 47 ปี ชาวบ้าน ม.14 ต.หนองม่วง หนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับแจกที่ดิน สปก.ตามนโยบายของรัฐบาล จำนวน 6 ไร่ กล่าวว่า ไม่ทราบข้อมูลเรื่องการร้องเรียนว่าไม่มีน้ำใช้ มีการถอนเสาไฟฟ้าออกไป ส่วนใหญ่จะทราบข้อมูลว่า การทำเตรียมการเพื่อรับนายกรัฐมนตรีนับเป็นการจำลองตัวอย่าง

“เราคงต้องอดทนโครงการเพิ่งเริ่มต้น คงรอหนึ่ง ถ้ามว่าเดือนร้อนไหม ก็เดือนร้อน แต่ก็คงต้องทนและทำตามขั้นตอน ยังไงเราก็ได้ ส่วนน้ำในบริเวณนี้ยังพอมใช้ แต่ต้องตักเอา ส่วนพื้นที่สมาชิกคนอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ปลูกพืชไร้ พืชสวน ก็ไม่กระทบเท่าไร รู้สึกดีใจที่ได้ที่ดินจำนวน 6 ไร่ เพราะในชีวิตก็ไม่เคยมีที่ทำกิน พอได้มาก็จะทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำ อยากขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่มอบโอกาสดีๆ ที่เราไม่เคยมีไม่เคยได้”

ส่วนนายเข้ม อรัญภูมิ บ้านเลขที่ 91 ม.14 ต.หนองม่วง กล่าวว่า กรณีข่าวที่ลงไปนั้นเป็นเรื่องจริง แต่ตนก็ไม่รู้จะทำอย่างไร ซึ่งก็มีการพูดคุยกันก่อนแล้วว่า เป็นการทำให้เพื่อรับ นายกฯ ต่อจากนั้นหน่วยงานต่างๆ ก็จะเข้ามาดำเนินการตามแผน ก็รู้สึกเสียใจ อยากฝากให้ทุกคนหยุด เพราะเราจะได้ทำมาหากินอย่างสบาย อยากให้หยุดนำเสนอสิ่งที่ไม่ดี หน่วยงานที่เขาทำมาก็เสียใจ เพราะเขาบอกเราตั้งแต่ต้นแล้วว่า ทำเพื่อจำลองสาธิต อยากให้กำลังใจผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะท่านมาดูแลทุกวัน หยุดร้องเรียน ไม่ต้องแล้ว เราอยากทำมาหากิน

“ศรีสุวรรณ” จี้หยุดผักชีโรยหน้า

ขณะที่ สมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โดยนายศรีสุวรรณ จรรยา ได้ออกแถลงการณ์ถึงเรื่องดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า “ขอเรียกร้องให้หยุดพฤติกรรม ผักชีโรยหน้า” โดยมีเนื้อหาว่า กรณีดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมว่าการมาเยือนของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้มีลักษณะพฤติกรรม

“ผักชีโรยหน้า” ของระบบราชการไทย และไม่ใช่เป็นกรณีแรกของสังคมไทย ที่เหล่าข้าราชการส่วนใหญ่จะใช้เป็นกลวิธีหลอกลวงสาธารณะเพื่อสร้างภาพให้ผู้บริหารประเทศหรือผู้บังคับบัญชาผิดหลงต่อความจริงว่านโยบายของตนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้โดยพฤติกรรมดังกล่าวถือว่าการปกปิดข้อมูลข่าวสารสาธารณะอันเกี่ยวเนื่องจากการจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่ช่วยให้เกษตรกรประกอบกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือได้ว่าเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 59 ประกอบมาตรา 73 และเข้าข่ายความผิดอาญามาตรา 343 ประกอบมาตรา 341 และ 342(2)แห่งประมวลกฎหมายอาญาโดยชัดแจ้งที่ว่า “ผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน” ซึ่งมีโทษทางอาญาค่อนข้างสูงด้วย

ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมฯใคร่เรียกร้องมายังฯพณฯนายกรัฐมนตรีได้โปรดสั่งการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบและเอาผิดลงโทษพนักงานเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และขอเรียกร้องให้หยุดการจัดประชุม ครม.สัญจรได้แล้วเพราะการลงพื้นที่ของ ครม.และหรือนายกรัฐมนตรีแต่ละครั้งจะต้องมีการใช้บุคลากรและงบประมาณจำนวนมาก



bk.פורים
matieditor@matichon.co.th

ชี้แจง

เรื่อง ชี้แจงข่าวเรื่อง ส.โลกร้อนจับปลัด'บิก
ฉัตร-สัญญาชัย' ปม'เขื่อนห้วยทรายขมิ้น'ไม่แตก
เรียน บรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์มติชน

ตามที่หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวัน
30 กรกฎาคม 2560 เสนอข่าวเรื่อง ส.โลกร้อน
จับปลัด "บิกฉัตร-สัญญาชัย" ปม "เขื่อนห้วยทราย
ขมิ้น" ไม่แตก สรุปความว่า "นายศรีสุวรรณ
จรรยา นายกสมคามต่อต้านสภาวะโลกร้อน ได้
ออกแถลงการณ์เรียกร้องกรมชลประทานหยุด
ปิดเบื่อนข้อมูลข่าวสารกรณีเขื่อนห้วยทรายขมิ้น
จ.สกลนครแตก และเรียกร้องให้หัวหน้า คสช.
ปลดอธิบดีกรมชลประทาน และ รวบรวมเอกสาร
และสทกรรม โดยระบุว่า อ่างเก็บน้ำห้วยทราย
ขมิ้น จ.สกลนคร มีการปล่อยปละละเลยให้มี
การกักเก็บและสะสมปริมาณน้ำในอ่างไว้เป็น
ปริมาณมาก จนทำให้อ่างแตกยาวกว่า 20 เมตร
ทำให้น้ำจำนวนมากไหลลงสู่ด้านท้าย เข้าท่วม
พื้นที่ชุมชน ด.ขมิ้นและพังขวาง ประชาชนได้รับความ
เสียหายจำนวนมาก และกรมชลประทาน
ชี้แจงว่ากรณีที่เกิดขึ้นเป็นเพียง 'การกัดเซาะ
สันเขื่อนลึกประมาณ 4 ม. ยาว 20 ม.' และ
ระบุว่า 'ยังไม่มีอ่างเก็บน้ำใดๆ ที่แตกรั่ว ทุก
อ่างยังมีความมั่นคงแข็งแรงดี' ซึ่งการให้ข้อมูล
ข่าวสารต่อสาธารณชนดังกล่าวเป็นกลวิธีสร้าง
การปิดเบื่อนข้อมูลข่าวสาร ยังผลให้เกิดความ
เสียหายเพิ่มมากขึ้น เพราะประชาชนไม่สามารถ
ป้องกันแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมอย่างฉับพลัน
ได้' ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

กรมชลประทานขอเรียนว่า ก่อนเข้าสู่ช่วง
ฤดูฝน กรมชลประทานได้สั่งการให้โครงการ
ชลประทานในพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบและ
ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ
โดยอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น จ.สกลนคร มี
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ฤดูฝนเพียง
ร้อยละ 60 หรือประมาณ 1.40 ล้านลูกบาศก์
เมตร (ลบ.ม.) เท่านั้น จากความจุอ่างเก็บน้ำ
2.40 ล้าน ลบ.ม. และเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน โครงการ
ชลประทานสกลนครได้ดำเนินการพร่องน้ำในอ่าง
เก็บน้ำเพื่อรองรับปริมาณฝนที่ตก แต่เนื่องจากมี
ฝนตกชุกมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บ
น้ำห้วยทรายขมิ้นเป็นจำนวนมาก จนทำให้มีน้ำ

เต็มอ่างเก็บน้ำในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ซึ่ง
กรมชลประทานยังคงดำเนินการเร่งระบายน้ำ
ออกจากอ่างเก็บน้ำ ผ่านทางคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย
และฝั่งขวาซึ่งมีศักยภาพสามารถระบายได้สูงสุด
เพียงวันละ 80,000 ลบ.ม. แต่เนื่องจากมีปริมาณ
ฝนตกในพื้นที่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำเป็นจำนวนมาก
ส่งผลให้ไม่สามารถระบายน้ำผ่านทางคลองส่งน้ำ
ได้เต็มศักยภาพเพราะจะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม
พื้นที่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำ จึงทำให้เหลือศักยภาพ
ในการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำได้เพียงวันละ
ประมาณ 24,000 ลบ.ม. เท่านั้น

ต่อมาในช่วงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 พื้นที่
บริเวณดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากพายุไซร่อน
"ตาลัส" ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักอีกครั้ง ทำให้
มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น
เพิ่มมากขึ้นแม้ว่าจะมีการพร่องน้ำอย่างต่อเนื่อง
ก็ตาม แต่ด้วยศักยภาพของอ่างเก็บน้ำที่เป็นอ่าง
เก็บน้ำขนาดเล็กสามารถเก็บกักน้ำได้เพียง 2.40
ล้าน ลบ.ม. จึงทำให้มีน้ำเต็มอ่างเก็บน้ำอย่าง
รวดเร็ว ต่อมาจึงได้รับอิทธิพลจากหย่อมความ
กดอากาศต่ำกำลังแรง ที่อ่อนกำลังลงจากพายุ
ไซร่อน "เซินกา" ทำให้เกิดฝนตกหนักลงมาซ้ำ
เติมอีก ซึ่งโครงการชลประทานสกลนครได้ออก
ประกาศแจ้งเตือนภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์
น้ำไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเมื่อวันที่ 24
กรกฎาคม 2560 และได้ประสานงานใกล้ชิด
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด หลัง
จากนั้นได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 26
กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา วัดปริมาณฝนสะสม
ได้มากถึง 245 มม. ในช่วงระยะเวลาเพียง 20
ชม. จึงทำให้มีน้ำไหลหลากจากตอนบนลงสู่อ่าง
เก็บน้ำมากถึง 3.75 ล้าน ลบ.ม. จึงเกิดน้ำเอ่อ
ล้นข้ามท้นดินและเกิดการกัดเซาะบริเวณ
สันเขื่อนขึ้น

กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทาน
ที่ 5 และโครงการชลประทานสกลนครได้รับ
รายงานจากเจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานที่
ประจำอยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นว่า จาก
ปริมาณฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้มี
ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเป็นจำนวนมาก จนทำให้
เกิดน้ำไหลล้นสันเขื่อน จากการตรวจสอบในเบื้องต้น
ด้วยสายตาพบว่ามีการกัดเซาะบริเวณสันเขื่อน
ลึกประมาณ 4 ม. กว้าง 20 ม. จากความยาว
สันเขื่อน 1,300 ม. เมื่อได้รับแจ้งเหตุจึงได้จัดส่ง
เจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเขื่อน
เดินทางเข้าไปในพื้นที่ แต่เนื่องจากมีน้ำท่วม
เป็นบริเวณกว้าง จึงไม่สามารถเดินทางเข้าไปใน
พื้นที่อ่างเก็บน้ำได้ ต่อมาเมื่อระดับน้ำท่วมได้ลด
ลง สามารถสัญจรได้แล้ว เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการ
ตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียดพบว่า
ท้นดินที่ถูกกัดเซาะมีความเสียหายเพิ่มขึ้น
ปริมาณน้ำในอ่างคงเหลืออยู่ในอ่างจำนวนหนึ่ง

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเกิดเหตุกรมชลประทาน
ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อมวลชนและ
ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ
ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ จากผลการตรวจสอบ
ของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเขื่อน
พบว่า สามารถรองรับน้ำได้ตามศักยภาพปัจจุบัน
พร้อมกันนั้นได้จัดส่งเครื่องจักรเครื่องมือ พร้อม
กำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปซ่อมแซมจุดที่เสียหายตั้งแต่วันที่
29 กรกฎาคม 2560 โดยจะเร่งดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน

สำหรับปริมาณน้ำที่ไหลลงมาจากอ่างเก็บ
น้ำห้วยทรายขมิ้นนั้นจะไม่ไหลผ่านลงสู่ตัวเมือง
สกลนคร แต่จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ไหล
ลงสู่คลองน้ำอูน ประมาณร้อยละ 40 และไหลลง
สู่หนองหาร ประมาณร้อยละ 60 ซึ่งปริมาณน้ำที่
ไหลลงหนองหารไม่ได้ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมใน
ตัวเมืองสกลนครโดยตรง แต่จะทำให้ระดับน้ำ
ในหนองหารเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้น้ำจากในเขต
เทศบาลเมืองสกลนครระบายได้ยากขึ้นเท่านั้น
ซึ่งกรมชลประทานติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำรวม
จำนวน 26 เครื่อง โดยติดตั้งแล้วเมื่อวันที่ 29
กรกฎาคม 2560 จำนวน 4 เครื่อง ที่ประตูระบาย
น้ำรัตนนิคมภูมิ จ.นครพนม และจะทยอยติดตั้ง
อีก 22 เครื่องเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำจากลำน้ำก่ำ
ระบายลงสู่แม่น้ำโขงตามลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเผยแพร่ให้ผู้
ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริง
ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมชลประทาน

แก้ปัญหาแล้ว

เรื่อง ชี้แจงข่าวเรื่อง ทวดวัย 93 ถือหนังสือ
ร้องศูนย์ดำรงธรรม หลังกรมชลฯ ถิววิสาสะ
เอาที่ดินไปขุดคลองแก้ปัญหาหน้าท่วม
เรียน บรรณาธิการข่าว เว็บไซตมติชน

ตามที่เว็บไซตมติชน คอลัมน์ภูมิภาค ประจำ
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 (<http://www.matichon.co.th/news/633119>) ได้เสนอข่าว
เรื่อง ทวดวัย 93 ถือหนังสือร้องศูนย์ดำรงธรรม
หลังกรมชลฯ ถิววิสาสะเอาที่ดินไปขุดคลอง
แก้ปัญหาหน้าท่วม สรุปความว่า ชาวบ้านตำบล
บางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
กว่า 20 คน นำโดยนายสุนทร จันทองแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้
ยื่นหนังสือคัดค้านโครงการแก้ปัญหาหน้าท่วม

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/สังคม

วันที่: อาทิตย์ 3 กันยายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14420

Col.Inch: 113.46 Ad Value: 124,806

คอลัมน์: ปก.ฟอร์ม

หน้า: 4(ล่าง)

PRValue (x3): 374,418

ศิลปิน: ชาว-ดำ

เมืองนครศรีธรรมราช ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด นครศรีธรรมราช เนื่องจากในช่วงเดือนที่ผ่านมา กรมชลประทานได้เข้าไปปักหมุดเขตโครงการ ขุดลอกคลองระบายน้ำลงสู่ทะเลความยาว 12 กิโลเมตร กว้าง 150 เมตร ตัดจากคลองท่าเรือ ผ่านหมู่ 1 และหมู่ 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อระบายน้ำลงสู่ ทะเลบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 8-9 ตามโครงการ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองนครศรีธรรมราชของ กรมชลประทาน ทั้งนี้ ชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 65 ครัวเรือนใน 2 หมู่บ้าน ไม่ทราบเรื่อง การเวนคืนที่ดิน ไม่มีหน่วยงานใดทำการแจ้ง ล่วงหน้า และไม่มีการประชุมสอบถาม โดยทาง องค์การบริหารส่วนตำบลบางจากก็ไม่เห็นด้วย จึงได้รวมกลุ่มกันมายื่นหนังสือคัดค้าน พร้อมตั้ง ข้อสงสัยสอบถามหน่วยงานภาครัฐ โดยต้องการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบให้ได้ทั้ง 12 ข้อ ที่สำคัญโฉนดที่ดินปักหมุดโครงการ เป็นที่ดินที่อยู่ อาศัยมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งได้สร้างความกังวล ใจให้ชาวบ้านเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะที่ดินของ นางเที่ยง สุขวิทยา อายุ 93 ปี ซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้ ลังเกตว่าเป็นหลักหมุด เมื่อได้ยินชาวบ้านพูดว่า กรมชลประทานจะขุดคลองผ่านบ้านตนเอง รู้สึก ตกใจ ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน บ้านก็มีโฉนด ไม่ได้รู้ก ที่ดินสาธารณะหรือที่หลวงแต่อย่างใด จึงอยาก ให้หน่วยงานชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้น จะให้ชาวบ้าน ไปอยู่ที่ไหน และจะทำมาหากินอย่างไร ความ ละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมชลประทานขอเรียนว่า โครงการที่ ระบู่ในข่าวคือ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมือง นครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดำเนินการโดยสำนักงานก่อสร้างชลประทาน ขนาดใหญ่ที่ 10 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ มีแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2565 ลักษณะโครงการเป็นการขุดคลอง ระบายน้ำเลี้ยงนอกตัวเมืองเพื่อระบายออก สู่ทะเลในอัตราการระบายน้ำสูงสุด 745 ล้าน ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และการปรับปรุงคลอง เดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เริ่ม ดำเนินการปักหลักเขตและประสานผู้นำท้อง ถิ่นตำบลท่าเรือ ตำบลบางจาก เพื่อแจ้งราษฎร ในพื้นที่และนำเจ้าหน้าที่กรมชลประทานเข้า

พื้นที่เพื่อปักหลักเขตชลประทาน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 หลังจากนั้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ได้มีการประชุมชี้แจงราษฎรที่ตำบลท่าเรือ เรื่องการดำเนินโครงการ การจ่ายค่าทดแทน ที่ดิน และผลอาสิน โดยมีราษฎรยื่นคำขอพร้อม หลักฐานกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อรังวัดแบ่งขายเพื่อ การชลประทาน จนถึงปัจจุบัน มีทั้งสิ้นจำนวน 280 แปลง

ในกรณีของนางเที่ยง สุขวิทยา ราษฎรที่ยื่น หนังสือร้องเรียนนั้น มีบ้านพักอาศัยและที่ทำกิน อยู่ที่หมู่ 1 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช โดยส่วนที่ถูกเขตชลประทาน เป็นส่วนของที่ดินทำกินซึ่งตั้งอยู่ในแนวคลอง ระบายน้ำสายที่ 3 กม.7+500 ของโครงการ บรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่อง มาจากพระราชดำริ ที่ผ่านมาโครงการได้มีการ ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 ใน หลายพื้นที่รวมทั้งพื้นที่ตำบลบางจากอย่างต่อ เนือง แต่เนื่องจากบ้านพักอาศัยของราษฎรอยู่ นอกเขตชลประทาน ไม่ได้มีบ้านพักอาศัยอยู่ใน ที่ดินทำกินดังกล่าว จึงอาจเป็นสาเหตุของการ ไม่ได้ทราบข้อมูลข่าวสารจากกรมชลประทาน ทั้งนี้ กรมชลประทานไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น และได้สั่งการให้สำนักงานก่อสร้าง ชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 ประสานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง ร่วมเข้าพื้นที่เพื่อชี้แจงรายละเอียด ของโครงการดังกล่าวในขั้นตอนการจัดหาที่ดิน และการกำหนด ราคาค่าทดแทนทรัพย์สินให้กับ ราษฎรที่ถูกผลกระทบจากโครงการเป็นกลุ่มย่อย แต่ละหมู่บ้าน และจะประชาสัมพันธ์รายละเอียด การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเผยแพร่ให้ผู้ที่ เกี่ยวข้อง และประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริง ดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมชลประทาน

การทุจริตคอร์รัปชัน คือการบ่อนทำลายชาติ

คอร์รัปชันยิ่งปราบ ยิ่งเพิ่ม จับได้จับไป ที่ยังจับไม่ได้ยังมีอีกมาก รอให้จับ เหมือนน้ำแข็งลอยในมหาสมุทรที่เห็นโผล่มานิดเดียว ใต้น้ำ ทะเลยังเป็นก้อนมหึมา ได้อ่านข้อเขียนของคุณบุญชู พุ่มเจริญ ในเรื่อง “การทุจริตคอร์รัปชันของไทยแก้ได้โดยประชาชน” ลงในหน้าในของ นสพ.มติชน ฉบับวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ถ้ารัฐนำไปพิจารณา ดำเนินการ จะช่วยให้การปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันให้ลดลงได้มาก

แต่เนื่องจากปัญหาคอร์รัปชันได้ฝังรากอยู่ในสังคมไทยมายาวนาน จนกลายเป็นการยอมรับวัฒนธรรมการฉ้อโกง เห็นการฉ้อโกงเป็นเรื่อง ปกติวิสัย เป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในฐานะรายได้

รูปแบบของการทุจริตคอร์รัปชันมีหลากหลาย เช่น การผูกขาด การ รับสัมปทาน การให้และการรับสินบน การฉ้อฉลและแปรรูปทุนของรัฐ การใช้ทรัพยากรของรัฐไปในทางมิชอบ เช่น การปลอมแปลงเอกสาร การฉ้อฉล การไม่ทำตามหน้าที่หรือละเว้นหน้าที่ การใช้อิทธิพลทางการ ค้า ยอมรับของขวัญที่ไม่ถูกต้อง ใช้อำนาจในทางที่ผิด เช่น ช่มชู้ คุกคาม ทำร้าย ทำให้เกิดความกลัว การใช้กฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ เช่น มือคด และล่าเอียง ผู้อุปถัมภ์กับประชนนิยม เพื่อหาเสียง เป็นต้น

นอกเหนือจากข้อเขียนของคุณบุญชู พุ่มเจริญ ในการแก้ปัญหาทุจริต คอร์รัปชัน รัฐควรที่จะเพิ่มมาตรการดำเนินการดังนี้

1) ปฏิรูปโครงสร้างระบบกฎหมายที่จำเป็นเพื่อขจัดคอร์รัปชัน

2) กำหนดให้นักการเมืองที่ดำรงตำแหน่งยื่นบัญชีทรัพย์สินทั้งของสามี ภรรยา หรือแม้หย่าขาดจากกันก็ตาม 3) กำหนดให้ข้าราชการตั้งแต่ ชั้นผู้น้อยขึ้นไปยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สิน 4) มาตรการฟ้องร้องคนทุจริต คอร์รัปชัน ต้องดำเนินจริงจัง และรวดเร็ว เห็นผลทันตา ลงโทษทั้งทาง วินัย ทางปกครอง ทางแพ่ง ทางอาญา 5) รัฐต้องดำเนินการอย่างจริงจัง ยึดอายุทรัพย์สินของผู้ทุจริตคอร์รัปชัน 6) ศาลไม่ควรปราณีลดอัตราโทษแก่ ผู้ทุจริตคอร์รัปชัน 7) มีกฎหมายห้ามรับของขวัญ รับเลี้ยงดูจากคนอื่น รับ สินบน การใช้ทรัพย์สินสาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 8) ห้ามนักการเมือง เข้าไปเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 9) ส่งเสริมให้คณะกรรมการหมู่บ้าน คอยแจ้งเบาะแส ล่าฟังประชาชนทำคนเดียวอาจมีอันตราย แต่ถ้าทำ ในนามคณะกรรมการหมู่บ้านย่อมปลอดภัยกว่า 10) ส่งเสริมให้คณะกรรมการหมู่บ้าน คอยแจ้งเบาะแส ล่าฟังประชาชนทำคนเดียวอาจมีอันตราย แต่ถ้าทำ ในนามคณะกรรมการหมู่บ้านย่อมปลอดภัยกว่า 11) ถ้าประชาชนแจ้ง เบาะแสล่าฟังผู้เดียว รัฐต้องมีมาตรการป้องกันคุ้มครองความปลอดภัย แก่เขาและครอบครัว

หากรัฐได้ดำเนินการตามนี้ เชื่อได้ว่าการทุจริตคอร์รัปชันจะลดน้อย ลง และรัฐต้องเน้นโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์ ว่า “ผู้ทุจริตคือคนบ่อน ทำลายชาติ” ทุกวันสามเวลา

ผดุง จิตเจื้อจุน

วุฒิสภาสภามัครนาครส่มอง จังหวัดสมุทรปราการ

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ฐานโซไซตี้
วันที่: อาทิตย์ 3 - พุธ 6 กันยายน 2560
ปีที่: 37 ฉบับที่: 3293
Col.Inch: 14.52 Ad Value: 18,150
ภาพข่าว: ฐานโซไซตี้: มหัศจรรย์ไหมไทย

หน้า: 4(ขวา)
PRValue (x3): 54,450

คลิป: สีสี่



ว. เจริญดอย
watchai09@gmail.com



△ มหัศจรรย์ไหมไทย... สูดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชา อธิบดีกรมหม่อมใหม่ เปิดงาน "มหัศจรรย์ไหมไทย (Wonders of Thai silk)" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานเป็นสินค้ามาตรฐาน โดยมี แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ และ เหล่านางแบบมาร่วมในงาน ณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ สยามพารากอน

มติชน

กรอบบ่าย

Matchon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: อาทิตยส์สุขสรรค์/กีฬา

วันที่: อาทิตยส์ 3 กันยายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14420

Col.Inch: 13.75

Ad Value: 21,312.50

ภาพข่าว: สนับสนุน

หน้า: 23(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 63,937.50

คลิป: สีสี่



สนับสนุน - ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมและมอบผลิตภัณฑ์นมให้กับสมาคมกีฬาเทนนิสฯ โดยมีทวีศักดิ์ ศิลกุล อุปนายกสมาคมกีฬาเทนนิสฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

ได้ตัวแล้ว! ไข้ไข้เกิด'หมดแรงหนี

ล่า2วัน!
ลี้นฤทธิ์
คาซุมน้ำ
ชาวบ้านไล่
ออก จับได้แล้ว
□ อ่านต่อหน้า 12



● ไข้ไข้เกิด □ ต่อจากหน้า 1

“ไข้ไข้เกิด” หลังระดมกำลังไล่ล่ามานาน 2 วัน พบเข้าไปอยู่ในขุมน้ำขนาดใหญ่ใกล้หาดเลพัง ต้องใช้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมกับชาวประมงพื้นบ้านใช้วอนไล่ค้อนทั้งคืน แต่จะเข้าตัวแสบแหวกวงล้อมหนีไปได้สองครั้งสองครา แต่ก็ช่วยน้ำหนีจนหมดแรงถูกค้อนไปเกยจนมูมในที่สุด พบเป็นจระเข้ขนาดใหญ่ ส่งให้บ่อจระเข้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ตดูแลและตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง

จากกรณีเว็บไซต์เดอะ ภูเก็ต นิวส์ สื่อภาษาอังกฤษแห่งหนึ่งในจ.ภูเก็ต เผยแพร่คลิปวิดีโอและภาพนิ่งจระเข้ขนาดใหญ่ที่ว่ายอยู่ในทะเลริมชายหาดพื้นที่ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติรายหนึ่งใช้โดรนถ่ายไว้ได้ นายรภัทร ปลอดทอง ผวจ.ภูเก็ต จึงระดมเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตามจับตัวตามข่าวที่เสนอไปแล้ว

ความคืบหน้า เมื่อวันที่ 1 ก.ย. นายนิคม สุขสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ชุดไกรทองลุ่มน้ำตาปี ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคใต้ สุราษฎร์ธานี หนึ่งในชุดตามจับจระเข้ตัวดังกล่าว เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่จับตัวจระเข้ดังกล่าวได้แล้ว เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา บริเวณขุมน้ำขนาดใหญ่ ใกล้หาดเลพัง

ต.เชิงทะเล หลังใช้เวลาตามจับตัวนาน 2 วัน โดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการไล่ล่าจระเข้ของกรมประมง นำโดยนายไพฑูย์ บุญธิปไตย นันท ประมงจังหวัดภูเก็ต พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต, ชุดไกรทองลุ่มน้ำตาปี เจ้าหน้าที่ภูเก็ตกรีกโคโคโลสวิลล์ และชาวประมงพื้นบ้านคลองปากบาง รวม 20 นาย เริ่มการค้นหาทั้งทางบกและทางน้ำ โดยทางน้ำเรือ 3 ลำ ประกอบด้วยเรือวางอวน 1 ลำ เรือลาดตระเวน 2 ลำ นำอวนขนาดความยาว 1,000 เมตร ลึก 10 เมตร ใช้ล่อจับจระเข้ ส่วนทางบกใช้กำลังเจ้าหน้าที่ ประจำอยู่ตามจุดต่างๆ โดยรอบขุมน้ำ กว่า 15 นาย ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำวันที่ 31 ส.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กระจายกำลังลงเรือลาด

ตระเวนรอบขุมน้ำพบจระเข้หลายครั้ง แต่ไม่สามารถทำอะไรได้ เพราะจระเข้อาศัยความเชี่ยวชาญ มุดว่ายน้ำหนีไปได้หลายครั้ง กระทั่งในเวลาประมาณ 21.30 น. เจ้าหน้าที่สามารถค้อนเข้าหาฝั่ง แต่จระเข้หลุดเข้าไปอยู่ในอวนชั้นในที่ล่อดักไว้ จึงใช้วอนล่อที่เหลืออีก 2 ชุด ล่อเป็น 3 ชั้นกันไม่ให้จระเข้ออกจากกริมฝั่ง แต่จังหวะที่กำลังล่ออวนชั้นที่ 3 จระเข้พุ่งเข้าชนเรือลากอวนเสียงดังสนั่นทำให้เจ้าหน้าที่ตกใจ แต่จระเข้ยังอยู่ในอวนชั้นในจึงไล่ค้อนอีกครั้งจนพบตัว ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะพยายามรวบอวนเพื่อจับ แต่จระเข้ใช้แรงสะบัดอวนขนาดก่อนมุดออกไปได้อย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จึงต้องเริ่มกระบวนการค้นหาใหม่ทั้งหมด

จับได้แล้ว - ชุดปฏิบัติการจับจระเข้ขนาดใหญ่ได้แล้ว หลังไล่ล่า 2 วัน 2 คืน ก่อนใช้วอนล่อจับได้ที่ขุมน้ำใหญ่ใกล้หาดเลพัง อ.ถลาง เมื่อค่ำวันที่ 31 ส.ค.

นายนิคมกล่าวว่า หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ ล้อมจับเกือบสำเร็จ 2 ครั้งก่อนหน้าแต่ สามารถหลุดไปได้ ในเวลาประมาณ 03.30 น. ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 เจ้าหน้าที่พบจระเข้ เข้าไปริมฝั่ง จึงใช้วิธีการล้อมจับด้วยอวน ขนาดใหญ่หรืออวนปลาบึก ก่อนจะใช้อวน ตาเล็กอีก 4 ชั้น รวมเป็น 5 ชั้น เข้าไปล้อม ภายในบึงวงให้แคบ ก่อนจะรวบเข้าหากัน โดยไม่ทำให้จระเข้ได้รับบาดเจ็บ ก่อนนำ ขึ้นบนเรือนำมายังชายฝั่ง โดยจระเข้ตัว ดังกล่าววัดความยาวเบื้องต้นประมาณ 3 เมตร แต่ยังไม่ยืนยันว่าเป็นจระเข้บ้านจืด หรือจระเข้บ้านเค็มกันแน่ ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

รายงานข่าวแจ้งว่า จระเข้ตัวดังกล่าวไม่ได้มีความดุร้าย แต่ขี้เล่นมีความเฉลียวฉลาด เพราะตั้งแต่ช่วงก้ำอันสว่างไม่ยอมเข้าฝั่ง เพราะรู้ว่าเจ้าหน้าที่ล้อมอวนจับ จนสามารถ หลบจากอวนปิดล้อมของเจ้าหน้าที่ได้ แต่ สุดท้ายคาดว่าจะว่ายน้ำหมดแรงจึงถูกจับได้ ในที่สุด จะนำไปดูแลที่บ่อจระเข้ศูนย์วิจัย และพัฒนาประมงชายฝั่งภูเกิด บ้านพารา ม.4 ต.ป่าดอกลอ อ.กลาง ผู้เชี่ยวชาญดูแล ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด ซึ่งในเช้าวันนี้นาย นรภัทร ปลอดทอง ผวจ.ภูเกิด จะเดินทางไปตรวจสอบ

รายงานข่าวแจ้งอีกว่าจากการตรวจสอบ ท้ายทอยของจระเข้พบว่ามีจุด 2 จุด บ่งชี้ว่า เป็นจระเข้บ้านจืด แต่ต้องรอการยืนยันจาก ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง

ผักชีบาน-ผู้ว่าฯรุดขอโทษ ลั่นเร่งปักเสาไฟ-วางท่อน้ำ

ติดแล้วถอดเพื่อรับนายกฯ ปักตู้ห้วงทั้งจนท.-ชาวบ้าน

ผู้ว่าฯสระแก้วขอโทษชาวบ้าน
โคกสูงที่เพิ่งได้รับการจัดสรร
ที่ ส.ป.ก. (อ่านต่อหน้า 9)

ผักชีบาน

ผู้ว่าฯสระแก้วชี้แจงชาวบ้าน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 กันยายน ที่หอประชุมว่าการอำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในการต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี บริเวณบ้านหนองแอก หมู่ 14 ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้เดินทางเข้าชี้แจงกับประชาชนที่ได้รับการจัดสรรพื้นที่ ส.ป.ก. จำนวน 63 ราย กรณีมีชาวบ้านบางรายไปร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและน้ำประปาที่มีการติดตั้ง ถูกถอดทิ้งทั้งหมดจากหมู่บ้านหนองแอกหลังจากนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับเพียงข้ามวัน นายกล้าณรงค์ได้ชี้แจงเรื่องไฟฟ้าที่ตั้งเสา

และพาดสายในวันที่นายกฯเดินทางมาตามพิธีการว่า เป็นการติดตั้งชั่วคราวโดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับบริเวณพิธีการ เนื่องจากพื้นที่นี้ยังไม่ได้ขยายเขตไฟฟ้า แต่หลังจากนี้จะดำเนินการติดตั้งโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ตามแผนที่วางไว้ภายใน 2 เดือน ส่วนการจะต่อไฟเข้ามิเตอร์แต่ละบ้านนั้นจะต้องมีเลขที่บ้านก่อน โดยจะต้องสร้างบ้านขึ้นมาก่อนอยู่อาศัย

กล่าวคำขอโทษชาวโคกสูง

“ขอชี้แจงทำความเข้าใจว่า แผนงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนเอาไว้แล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ แต่ต้องขอโทษพี่น้องประชาชนทั้ง 63 ราย ทางราชการยังไม่ได้นำแผนงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์มาเสนอให้ทราบก่อน ดังนั้นในการเสนอให้เกิดความเข้าใจในวันนี้ ขอชี้แจงประเด็นที่ 1 คือ การขยายเขตไฟฟ้าเพื่อให้เป็นไฟฟ้าถาวรสามารถใช้ในบ้านเรือนและการเกษตรกรรมของพี่น้องประชาชนทั้ง 63 ราย ทาง กฟภ.สาขาอุดรธานีได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการขยายเขตปักเสาคาดสายที่ถาวรเข้าสู่พื้นที่อยู่อาศัยและการเกษตรแล้ว แต่กระบวนการนี้จะต้องมีเอกสารที่เกี่ยวข้องคือ 1.เอกสารสิทธิในที่ดิน

ของพี่น้องประชาชน 63 ราย 2.สำเนาทะเบียนบ้านชั่วคราว 63 รายที่เป็นหลักฐาน ระบุว่าได้มีการสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยพร้อมขออนุญาตใช้ไฟในที่อยู่อาศัย” นายกล้าณรงค์กล่าว

เร่งขุดบ่อบาดาล-ตั้งเครื่องปั่นไฟ

นายกล้าณรงค์กล่าวต่อว่า การออกเลขที่บ้านชั่วคราวโดยหลักการไม่สามารถออกได้จึงแก้ปัญหาโดยสำนักทะเบียนอำเภอโคกสูงโดยนายอำเภอในฐานะเป็นนายทะเบียนอำเภอโคกสูงใช้วิธีการช้อยกเว้น คือ พี่น้องประชาชนยังไม่ต้องก่อสร้างบ้านที่เสร็จสมบูรณ์ แต่ให้ก่อสร้างเพื่อให้อยู่อาศัยได้ไปก่อนแล้วนำหลักฐานมาขอต่อไฟเข้าบ้าน ส่วนประเด็นที่ 2 เรื่องระบบน้ำ ขณะนี้การขุดสระน้ำ 136 ไร่ ในพื้นที่ต้องใช้เวลาดำเนินการอีกประมาณ 6 เดือนถึงจะแล้วเสร็จ แต่ได้วางแผนการขุดเจาะบ่อบาดาลในเบื้องต้นนำไปใช้ทั้งภาคครัวเรือนและการเกษตร

“ถ้าถามว่าวันนี้จากบ่อบาดาลใช้ได้หรือไม่ เรียนว่าใช้ไม่ได้ ยังไม่ได้ทำการขยายเขตไฟฟ้าถาวร แต่แผนที่ทำได้ คือทางกรมชลประทานจะนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองมาติดตั้งเพื่อจ่ายไฟเข้าสู่ระบบของบ่อบาดาลเพื่อสูบน้ำ” นายกล้าณรงค์กล่าว และว่า ส่วนโคปรักษาหรือการเลี้ยงโครวมที่มีการร้องเรียนว่าไม่มีน้ำให้วัวกินขณะนี้เรามาถึงสำหรับการจัดเก็บน้ำสำรองเอาไว้ใช้ดูแล้วย ทาง อบต.หนองม่วง และอำเภอโคกสูงเป็นผู้รับผิดชอบจะนำรถไปเติมในถังน้ำสำรองอย่างต่อเนื่อง

ชาวบ้านพอใจพร้อมร่วมมือ

ตอนท้าย ผู้ว่าฯสระแก้วกล่าวกับประชาชนว่า แผนงานที่ชี้แจงให้ทราบนั้นไม่ได้นำมาทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนตั้งแต่ต้นจากนี้ไปภาครัฐและภาคประชาชนจะจับมือ

แจงชาวบ้าน - นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ

ผู้ว่าฯสระแก้วและหัวหน้าส่วนราชการ เรียกชาวบ้านที่ได้รับจัดสรรพื้นที่ ส.ป.ก. จำนวน 63 ราย มาชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเสาไฟฟ้าและน้ำประปาถูกถอดออกจากหมู่บ้านหลังจากนายกรัฐมนตรีทำพิธีเปิดเพียงข้ามวัน ณ ที่ว่าการอำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 2 กันยายน



ขับเคลื่อนร่วมคิดร่วมทำเพื่อที่จะทำให้แปลงที่ดิน ส.ป.ก.ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดสรรให้ประชาชนมีที่ดินทำกินอยู่อาศัยปลูกบ้านและสร้างคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนำไปสู่ความเจริญของสังคมต่อไป

ด้านนายชาติกร กลัมพิก ประธานสหกรณ์ปฏิรูปที่ดิน อ.โคกสูง กล่าวว่า ในส่วนของสมาชิกทั้งหมด 63 คนยินดีที่ได้รับการแก้ปัญหาต่างๆ และได้รับแนวทางที่จะดำเนินการในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย สมาชิกพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐที่ได้ลงพื้นที่มาเพื่อที่จะส่งเสริม สมาชิกทุกคนมีความพึงพอใจและชัดเจนยิ่งขึ้นกับทุกหน่วยงานที่เข้ามาชี้แจง

ทั้งนี้การชี้แจงเสร็จสิ้นในเวลาประมาณ 12.30 น. ชาวบ้านทั้งหมดจึงเดินทางกลับ

‘ไก่’ แผลงเป็นเรื่องเข้าใจผิด

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เรื่องที่เกิดขึ้นเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้ร้องเรียน ไม่ถือว่าผิดหรือถูก แต่เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องชี้แจงอธิบายความให้เกิดความกระจ่าง ทางจังหวัดสระแก้วได้รายงานว่าจะดำเนินการจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. ตั้งอยู่หมู่ 14 ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ยังไม่มีการขยายเขตไฟฟ้าและประปาเข้าไปในพื้นที่แต่อย่างใด เนื่องจากยังไม่มีประชาชนหรือเกษตรกรตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยในบริเวณนั้น กรณีที่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันนี้นายกขบักคูไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่นั้น ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศได้ปักเสไฟฟ้าและพาดสายไฟฟ้าชั่วคราว พร้อมทั้งนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่ไปติดตั้งสำหรับการใช้งาน ส่วนระบบน้ำที่นำมาใช้เป็นเพียงการต่อท่อลงในแปลงเกษตร เพื่อสาธิตให้เห็นถึงต้นแบบการดำรงชีวิตของเกษตรกรที่เหมาะสมว่าควรเป็นเช่นไร โดยนำน้ำมาจากถังน้ำที่รถบรรทุกขนส่งน้ำไปเติมไว้ก่อนแล้วร่วมกับการใช้กระแสไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสูบน้ำไปใช้ในพื้นที่ และเมื่อเสร็จภารกิจเจ้าหน้าที่จึงได้ถอดถอนระบบกลับคืน

ดูแลอย่างดี ‘วัวประชารัฐ’

“กรณีวัวประชารัฐขาดน้ำกินนั้น สำนักงานปศุสัตว์ จ.สระแก้ว ยืนยันว่าวัวประชารัฐทุกตัวได้รับการดูแลเป็นอย่างดีทั้งในเรื่องอาหารและน้ำ อย่างไรก็ตาม ในวันที่ ผู้ว่าฯ สระแก้วได้นำคณะเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ นายอำเภอโคกสูง นายก อบต.หนองม่วง กำนัน ต.หนองม่วง ไปพบชาวบ้าน เกษตรกร และผู้สื่อข่าวในพื้นที่ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในราย

ละเอียดทั้งหมด ณ หอประชุมอำเภอโคกสูง พร้อมกับยืนยันว่าหากมีประชาชนปลูกที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวและมีเลขที่บ้านแล้วก็สามารถยื่นความจำนงขอติดตั้งระบบไฟฟ้าและประปาถาวรได้ตามระเบียบของทางราชการ” พล.ท.สรรเสริญกล่าว

นายกฯ ห่วง-ให้เตรียมเท่าที่จำเป็น

พล.ท.สรรเสริญกล่าวว่า “พล.อ.ประยุทธ์มีความห่วงใยทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และความรู้สึกของประชาชนจึงได้กำชับว่า ในโอกาสต่อไปขอให้เจ้าหน้าที่เตรียมการเท่าที่จำเป็นและดำเนินการด้วยความระมัดระวัง หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือกระทบความรู้สึกของประชาชน ก็จะต้องชี้แจงทำความเข้าใจด้วยความรัดกุม ทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน เพราะการทำงานจริงมีการบูรณาการของหลายหน่วยงาน ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะเช่นเดียวกันนี้อีก”

กฟภ. แจงพร้อมปักเสไฟให้

ด้าน น.ส.พัชรมณี เย็นมันคง ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการนำเสนอข่าว กฟภ. ได้รื้อถอนเสไฟฟ้าสายไฟฟ้ายาวหลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางกลับออกจากพื้นที่หมู่ 14 ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมาว่า กฟภ. ได้สนับสนุนพิธีการดังกล่าวโดยการปักเสไฟฟ้าและพาดสายจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองไปยังพื้นที่จัดงาน เพื่อความเป็นระเบียบและปลอดภัยในการจัดงานเป็นการชั่วคราว และได้รื้อถอนเมื่อเสร็จพิธี สำหรับการก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า เป็นการถาวรให้กับเกษตรกรในพื้นที่นั้น จะอยู่คนละแนวกับการจ่ายไฟในวันจัดงาน กฟภ. ได้ดำเนินการสำรวจ ประมาณการค่าใช้จ่ายและเตรียมงบประมาณไว้แล้ว พร้อมดำเนินการควบคู่กับการก่อสร้างบ้าน และจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้า เมื่อมีการออกเลขที่บ้านให้กับเกษตรกรที่ยืนยันสิทธิแล้ว

ศรีสุวรรณ ร้องตั้งสอบเอาผิด

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ออกแถลงการณ์ในนามสมาคม ขอเรียกร้องให้หยุดพฤติกรรม “ผักชีโรยหน้า” ในการลงพื้นที่สร้างภาพของนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่กรณีแรกของสังคมไทยที่เหล่าข้าราชการส่วนใหญ่จะใช้เป็นกลวิธีหลอกลวงสาธารณะเพื่อสร้างภาพให้ผู้บริหารประเทศหรือผู้บังคับบัญชาผิดหลงต่อความจริงว่า

นโยบายของตนสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ เกิดมรรคผลอันดีเลิศประเสริฐศรีแล้ว และสามารถเอาไปคุยโม้อวดตลกหยอกประชาชนได้เต็มที่ แต่ในที่สุดความจริง คือความจริง แสดงให้เห็นถึงธาตุแท้ของระบบราชการไทย ได้ชัดเจนที่สุดในยุคนี้ พฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นการปกปิดข้อมูลข่าวสารสาธารณะอันเกี่ยวเนื่องจากการจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่ช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 59 ประกอบมาตรา 73 และเข้าข่ายความผิดอาญา มาตรา 343 ประกอบมาตรา 341 และ 342(2) แห่งประมวลกฎหมายอาญา ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้ง ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริง ซึ่งควรบอกแก่ประชาชน มีโทษทางอาญาค่อนข้างสูงด้วย ขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอาผิดลงโทษพนักงานเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเรียกร้องให้ยุติการจัดประชุม ครม.สัญจร เพราะการลงพื้นที่แต่ละครั้ง มีการใช้ทหารและตำรวจมาอารักขา 2,000-3,000 คน สูญเสียงบประมาณเบียดเบียน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เป็นภาษีของประชาชนจำนวนมากให้บุคคลากรเหล่านี้